

# Chuẩn Bị Cho Bài 5

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ và làm lành

Đối với phần đông mọi người, gia đình cho t cảm nghiệm đầu tiên về tình yêu và ân sủng của Chúa. Đồng thời, những kinh nghiệm của chúng ta về sự tội cũng từ gia đình mà ra. Khi chúng ta sống trong tình thân mật thiết, chúng ta có nhiều dịp gây đau khổ cho nhau. Vì chúng ta biết rõ nhược điểm của người khác, nên đôi khi chúng ta khai thác những nhược điểm đó để dành phần lợi về cho mình.



### Những đau khổ và sự làm lành trong gia đình

#### Mất ân huệ (Thất sủng)

Quý vị hãy yêu cầu mỗi người trong gia đình làm một bản liệt kê những thể cách mà qua đó họ nhận biết là họ đã làm điều sai trái. Phải chăng đó là vẻ nhìn trên khuôn mặt Má? Phải chăng đó là giọng điệu trong tiếng nói của Ba? Phải chăng đó là khi anh/em hoặc chị/em bật khóc?

#### Trong ân sủng

Làm một bản liệt kê những phương cách giúp ta nhận biết rằng mình đã được tha thứ. Phải chăng đó là việc một người nào đó được mời trở lại bàn ăn? Phải chăng đó là việc đưa anh lại rủ đưa em gái đến chơi với mình? Phải chăng đó là một lời giải thích dài được kết nối bằng vòng tay ôm hôn người đã bị xúc phạm?

#### Làm lành

Chúa Giêsu thường chữa lành (tật bệnh) bằng cả hai phương cách thể lý và tâm linh. Trước bữa ăn tối hôm nay, quý vị hãy yêu cầu mọi người trong gia đình nắm tay nhau khi đọc lời nguyện chúc lành cho bữa ăn, hoặc đọc lời nguyện trong tuần dưới đây.





## Những Việc Có Thể Làm...

### Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị lưu ý đến điều này: Trước khi cử hành Thánh Lễ, Chủ tế nhắc nhở chúng ta nhớ lại những lỗi phạm của mình và xin Chúa tha thứ.

### Trong Tuần

Hãy tỏ ra kiên nhẫn với những người đã vô tình xúc phạm đến ta.

### Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Di Sản Của Chúng Ta Qua Văn học

Frederick Douglass nguyên là một nô lệ, và cũng là một người tự học. Ông đã trở nên nổi tiếng vì đã chắt quản một nhọc, dồn hết nỗ lực cho chính nghĩa của phong trào xoá bỏ chế độ nô lệ. Trong cuốn tự truyện nhan đề *Chuyện Kể Về Cuộc Đời Của Frederick Douglass: Một Nô Lệ Người Mỹ*, 1845, Douglass phản ánh (thực trạng của) Kitô Giáo Mỹ (thời đó) như sau: "...họ tuyên xưng lòng kính mến đối với Thiên Chúa vô hình, nhưng lại ghét bỏ người anh em mà họ đã từng

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Giáo Huấn Luân Lý Về Hoà Bình

*...Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.*

Lc 5:17



Chúa đòi chúng ta phải tha thứ và làm lành (với nhau) vì Người gọi chúng ta để yêu thương. Khi chúng ta không yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã truyền, thì chúng ta cảm thấy cần ơn tha thứ. Ơn gọi yêu thương khởi đầu nơi những người thân cận với chúng ta nhất, rồi mở rộng tới hết thấy mọi người. Lý tưởng đó nằm trong câu ngôn ngữ, "Lòng bác ái khởi sự từ nhà mình."

Đức Chúa Cha đã sai Con của Người (xuống thế để) chỉ dạy cho chúng ta lòng thương xót và mến yêu. Nhờ chuyển hoá phẩm tính hay tha thứ và làm lành của Chúa Giêsu thành phẩm tính của mình, chúng ta mang lại bình an cho gia đình và hạnh phúc cho đời sống của chính mình. Nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta được ban ân sủng để trở nên, như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, "những cộng đồng tình yêu."

thấy." "Người anh em" mà Douglass nhắc tới ở đây là chính ông, một người nô lệ. Trên phương diện này, sự cao cả của Douglass là việc ông đã dùng tài hùng biện để lên tiếng cảnh báo toàn thể Kitô hữu rằng không thể vừa chấp nhận chế độ nô lệ lại vừa tuyên xưng là môn đệ Chúa Kitô. Dùng khả năng của mình, ông biện luận rằng thông điệp tình thương của Chúa Giêsu phải được diễn đạt một cách chân xác. Và đó là điểm chính của những nỗ lực đòi chấm dứt chế độ nô lệ.